

BÁO CÁO CHỚP NHOÁNG SỐ 4: CHUẨN BỊ VÀ GIÁM SÁT SÔNG KHÍ QUYỀN

Ngày/Giờ Cập nhật: 3:00 chiều ngày 5 tháng 2 năm 2024.

Tuyên bố về tình trạng khẩn cấp tại địa phương:

Một tuyên bố về tình trạng khẩn cấp tại địa phương đã được ban hành vào tối thứ Bảy. Những người vô gia cư sống dọc bờ sông Guadalupe đã được lệnh sơ tán; những người ở các tuyến đường thủy khác cũng đã được cảnh báo. Những cư dân không có nhà ở có thể được đưa đón miễn phí đến Địa điểm sưởi ấm qua đêm (OWL) tại Trung tâm cộng đồng Roosevelt (901 East Santa Clara Street). Việc đến thăm không cần hẹn trước sẽ được chấp nhận tại OWL vào Chủ Nhật và Thứ Hai, và vật nuôi đều được chào đón.

Cả tuyên bố và lệnh sơ tán đều có hiệu lực cho đến khi được dỡ bỏ.

Ứng phó với thời tiết, bão và mất điện:

Mưa và gió đã giảm đáng kể kể từ tối hôm qua, nhưng ảnh hưởng của bão vẫn lan rộng. Cơ quan Thời tiết Quốc gia báo cáo hôm nay có mưa rào rải rác khắp Thung lũng Santa Clara, với cường độ gió giảm dần trong suốt cả ngày.

Gió đã làm đổ nhiều cây cối và cột điện ở San José, giống như phần lớn miền Bắc California. PG&E hiện báo cáo có hơn 49.000 mét ở San José.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và ứng phó với tình hình cũng như phối hợp với các đối tác tại Valley Water, Cơ quan Thời tiết Quốc gia, Quận Santa Clara, PG&E và Hội Chữ Thập Đỏ. Các đội đang theo dõi và đáp ứng các nhu cầu tại hiện trường. Nếu bạn thấy đường dây điện bị đứt, hãy gọi 9-1-1.

Cứu hộ dưới nước:

Sở cứu hỏa San José (SJFD) đã hoàn thành hai cuộc cứu hộ dưới nước vào Chủ Nhật, ngày 4 tháng 2. Sau khi nhận được báo cáo về một phương tiện ở Sông Guadalupe gần SR-87 và Phố Taylor lúc 12:52 trưa, SJFD đã cử nhân viên đến nước và máy bay không người lái để xác định chiếc xe không có người. Máy bay không người lái sau đó được bay qua sông để tìm kiếm những người có nguy cơ gặp nguy hiểm và xác định được vị trí của ba người trên một hòn đảo cách chiếc xe khoảng 300 feet. Một chiếc thuyền cứu hộ bơm hơi (IRB) đã được sử dụng để đưa ba cá nhân vào bờ.

Một nhóm nhỏ khác, cùng với những chú chó, được xác định ngay sau đó gần Coleman Ave. và Autumn Pkwy. Các đội SJFD đã sử dụng IRB để giải cứu bốn cá thể, ba con chó trưởng thành cỡ trung bình và chín chú chó con mới sinh.

Tất cả những người được giải cứu đều không hề hấn gì. Họ từ chối điều trị y tế và bị bỏ lại với những con chó tương ứng của họ. Sở Cảnh sát San José đã hỗ trợ kiểm soát giao thông và Đơn vị Dịch vụ & Chăm sóc Động vật San José đã hỗ trợ đưa những chú chó con đến hiện trường trước khi trả chúng về cho chủ.

Bạn có thể xem video về cuộc giải cứu

tại <https://x.com/SJFD/status/1754317192206889344?s=20> .

Nguồn lực dành cho cư dân không có nhà ở:

Trước cơn bão, Bộ Nhà ở đã hợp tác với Bộ Công viên, Giải trí & Dịch vụ Khu dân cư (PRNS) để mở rộng công suất tại Địa điểm Sưởi ấm Qua đêm (OWL) của Trung tâm Cộng đồng Roosevelt. Điều này nhằm đáp lại lệnh sơ tán bắt buộc đối với những người vô gia cư sống dọc theo các con sông và lạch của Thành phố.

Vào tối thứ Bảy, 56 người đã đến OWL. Vào tối Chủ nhật, OWL đã tiếp đón 72 người. Hai cá nhân mang theo thú cưng. Thành phố đã cung cấp dịch vụ vận chuyển đến OWL cho những cá nhân không có nhà ở không thể tự mình đến đó.

PRNS cũng đã chủ động chuẩn bị nơi trú ẩn thứ hai. May mắn thay, sức chứa bổ sung là không cần thiết và nơi trú ẩn thứ hai vẫn chưa được mở. Roosevelt OWL sẽ tiếp tục hoạt động bình thường vào thứ Ba.

Ngoài ra, Quận Santa Clara còn vận hành các địa điểm sưởi ấm. Thông tin chi tiết có tại www.PrepareSCC.org/ColdWeather .

Các thư viện và trung tâm cộng đồng ở San José mở cửa trong giờ làm việc bình thường để cư dân trú mưa và giữ ấm. Hãy truy cập www.sjpl.org/locations-table để biết giờ làm việc của thư viện và bit.ly/sjcommunitycenters để biết giờ làm việc của trung tâm cộng đồng.

Nguồn lực dành cho chủ sở hữu tài sản:

Nếu các cơn bão gần đây gây ra thiệt hại về cấu trúc cho ngôi nhà hoặc tài sản kinh doanh của bạn, bạn có thể sử dụng quy trình Yêu cầu Khảo sát Thiệt hại của Thành phố để trợ giúp yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Thanh tra Thành phố sẽ nhanh chóng được lên lịch để kiểm tra tài sản bị hư hỏng của bạn. Sau đó, thanh tra viên sẽ cung cấp Báo cáo khảo sát thiệt hại có thể được cung cấp cùng với yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Thông tin thêm tại <https://www.sanjoseca.gov/businesses/development-services-permit-center/storm-damage-help> .

Quận Santa Clara cũng có chương trình cứu trợ thiên tai cho chủ sở

hữu tài sản và những người đóng thuế tài sản khác: <https://www.sccassessor.org/tax-Savings/tax-reductions/disaster-relief> .

Nguồn lực cho các tác động do mất điện:

- **Cần một khoản phí?** Nếu bạn không có điện và cần sạc các thiết bị y tế, điện thoại hoặc các thiết bị khác, bạn có thể sạc tại bất kỳ trung tâm cộng đồng hoặc thư viện nào trong giờ làm việc bình thường. Tìm danh sách các thư viện mở tại <https://www.sjpl.org/locations-table/> và mở các trung tâm cộng đồng tại <https://www.sanjoseca.gov/your-Government/departments-offices/parks-recreation-neighborhood-dich-vu/trung-tam-cong-dong> .
- **An toàn Thực phẩm** Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tủ lạnh của bạn sẽ giữ thực phẩm an toàn tới bốn giờ khi mất điện. Giữ cửa đóng càng nhiều càng tốt. Vứt bỏ thực phẩm dễ hư hỏng trong tủ lạnh như thịt, gia cầm, cá, trứng và thức ăn thừa sau bốn giờ không có điện. Sau khi mất điện, đừng bao giờ nếm thử thức ăn để xác định độ an toàn của nó. Bạn phải đánh giá từng mục riêng biệt.

Để biết danh sách các mặt hàng thực phẩm cũng như thời gian và nhiệt độ bảo quản an toàn của chúng, hãy truy cập <https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/food-safety-during-power-outage> .

Cập nhật về Dịch vụ Thành phố:

- **Dịch vụ và Chăm sóc Động vật:** Trung tâm Dịch vụ và Chăm sóc Động vật của chúng tôi hiện đang đóng cửa để nhận con nuôi do mất điện. Tuy nhiên, nếu bạn có thú cưng bị thất lạc và

tìm thấy nó trong danh sách 'Chờ đi lạc' của chúng tôi, vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin tới số 408-476-0133 để sắp xếp đoàn tụ với thú cưng của bạn. Tìm thấy một con vật cưng bị mất? Chúng tôi yêu cầu bạn chăm sóc thú cưng tốt nhất có thể cho đến khi chúng tôi sẵn sàng mở cửa đón nhận lại. Khi máy giặt ngừng hoạt động, chúng tôi hoan nghênh mọi quyên góp khăn sạch, ít sử dụng tại địa điểm của chúng tôi tại 2750 Monterey Road. Hãy tìm thùng màu vàng bên ngoài để quyên góp khăn tắm.

- **Giao thông:** Với nhiều lần mất điện liên tục, có hàng chục đèn giao thông tối không có điện trên toàn thành phố. Hãy coi các tín hiệu giao thông nhấp nháy màu tối hoặc nhấp nháy màu đỏ là các điểm dừng trên mọi nẻo đường. Đi qua các giao lộ một cách cẩn thận sau khi dừng hẳn.
- **Công viên và Trung tâm Cộng đồng:** Một số công viên bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới do có thể xảy ra lũ lụt hoặc các điều kiện không an toàn khác. Trung tâm cộng đồng Alma cũng đóng cửa do mất điện. Để báo cáo một vấn đề hoặc thắc mắc tại Công viên San José, vui lòng liên hệ với Đường dây Quan tâm của Công viên theo số 408-793-5510 hoặc gửi email tới park.concerns@sanjoseca.gov . Để biết thêm thông tin về việc đóng cửa công viên và cơ sở công viên, hãy truy cập <https://bit.ly/SJParkClosures> .
- **Thư viện:** Hôm nay tất cả các thư viện sẽ mở cửa theo lịch thường lệ. Ngay cả khi mất điện, nhân viên sẽ cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ kiểm tra thủ công. Nếu một địa điểm cần đóng cửa, nó sẽ được thông báo. Theo dõi @SanJoseLibrary trên mạng xã hội hoặc truy cập SJPL.org để biết thông tin cập nhật mới nhất.

- **Hỏa hoạn:** Phòng Truyền thông Sở Cứu hỏa San José đã tạo ra 593 sự kiện hỏa hoạn và y tế trong hệ thống điều phối có sự hỗ trợ của máy tính (CAD) từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối Chủ nhật, ngày 4 tháng 2. Trong số đó, 246 vụ liên quan đến dây điện, sự cố về điện, hoặc cần PG&E. Ngoài ra, 264 sự kiện công trình công cộng đã được tạo bằng CAD, trong đó có 176 sự kiện dành cho cây cối hoặc cành cây. Do số lượng cuộc gọi quá lớn, Sở cứu hỏa Quận Santa Clara, Sở cứu hỏa Milpitas, Sở cứu hỏa Morgan Hill, Đội cứu hỏa Gilroy và Đội cứu hỏa Quận Nam Santa Clara đã yêu cầu hỗ trợ lẫn nhau để cung cấp dịch vụ lấp đầy trạm.

Đóng đường:

- Việc đóng cửa đường được công bố trước đây đều đã được giải tỏa.
- Một số đường có thể bị giảm số làn đường.
- Đường vẫn trơn trượt và có rất nhiều mảnh vụn do bão trên mặt đất. Giảm tốc độ lái xe của bạn và luôn cảnh giác.

Luôn cập nhật thông tin:

Công chúng được khuyến khích cập nhật thông tin bằng cách:

- Đăng ký Alert SCC tại bit.ly/alert-scc .
- Theo dõi tin tức và theo dõi Thành phố San José trên Facebook (<https://www.facebook.com/CityofSanJose/>), Twitter (<https://twitter.com/CityofSanJose>) và Instagram (<https://www.instagram.com/cityofsanjose/>) để cập nhật thường xuyên.
- Điều hướng đến trang Thông báo Khẩn cấp (<https://www.sanjoseca.gov/news-stories/news/emergency-notifications>) và trang Chuẩn bị cho Bão (<http://bit.ly/SJStormPrep>) trên trang web của Thành phố.

- Kiểm tra bản đồ mất điện của PG&E tại <https://pgealerts.alerts.pge.com/outages> .

Được chuẩn bị:

- Để biết các vị trí bao cát, hãy truy cập <https://bit.ly/sj-sandbag-map> . Các bao cát đã đổ đầy có sẵn tại Thành phố San José Alviso, Central Service và Mabury Corporation Yards. Cát rời và túi có sẵn tại Sân Tây của Thành phố - hãy mang theo xẻng của riêng bạn.
- Di chuyển phương tiện lên vùng đất cao hơn nếu bạn đang đỗ xe ở điểm có khả năng xảy ra lũ lụt.
- Cẩn thận xung quanh bạn. Đất bão hòa và gió lớn tạo ra nguy cơ cây bị đổ.
- Đặt những đồ vật có giá trị ở nơi an toàn và cao nhất trong nhà bạn.
- Hãy sẵn sàng rời đi với bất kỳ loại thuốc và vật dụng cá nhân nào ngay lập tức.
- Đóng gói một túi với các tài liệu quan trọng, thuốc men và quần áo dự phòng.
- Sạc thiết bị và xác định vị trí đèn pin và pin.
- Báo cáo cống thoát nước mưa bị tắc, cây đổ và các vấn đề khác liên quan đến bão bằng cách gọi số 311 hoặc 408-794-1900.

An toàn giao thông khi lũ lụt:

- Khi lái xe, hãy quay đầu xe nếu bạn gặp nước trên đường có vẻ sâu từ 6 inch trở lên—hoặc nếu bạn không thể biết nó sâu bao nhiêu. Đặc biệt thận trọng vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn thấp. Hãy nhớ – Hãy quay lại, đừng chết đuối!
- Tránh xa các con lạch, sông và các khu vực khác có thể bị lũ lụt bất ngờ.

- Di chuyển xe của bạn lên vùng đất cao hơn nếu bạn đang đỗ xe ở điểm có khả năng xảy ra lũ lụt.

Đăng ký nhận Thông báo bằng Tin nhắn & Email:

Cư dân nên chọn tham gia AlertSCC, hệ thống cảnh báo khẩn cấp của Quận Santa Clara. Đăng ký tại bit.ly/alert-scc . AlertSCC là một cách miễn phí, dễ dàng và bảo mật để bất kỳ ai sống hoặc làm việc tại Quận Santa Clara nhận được các cảnh báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di động, email hoặc điện thoại cố định của họ.

###